

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

1 ต.ค. 2561

Page :

12

No:

61316640

ค้นบ้านขรก.โยงโองภาษีน้ำมัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ในปฏิบัติการตรวจค้นที่พักอาศัยของผู้กระทำความผิดตาม “ยุทธการปราบโกงภาษีน้ำมัน” โดยมี พล.ต.ต.กมล เจริญรักษา ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผบก.ปปป.) ทำการปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. ร่วมกับ ปปง., บก.ปอศ., ป.ป.ท. และทหารรวมกว่า 50 นาย เข้าตรวจค้นเป้าหมายที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดร่วมกับบริษัทเอกชนในธุรกิจน้ำมันแห่งหนึ่ง เสี่ยงเสียภาษีส่งออกด้วยการขอยกเว้นภาษีน้ำมันที่ จ.พิษณุโลก เมื่อปี 2556 มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบางส่วนไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

พล.ต.ต.กมลกล่าวว่า เป้าหมายเป็นการสืบหาหลักฐานเอกสาร บันทึก และสมุดบัญชีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงค่าภาษีน้ำมันในการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เสียภาษีส่งออกไปยังนอกประเทศ ปกติจะถูกยกเว้นภาษีสรรพสามิต และภาษีสรรพสามิตบางมาตรา กลุ่มผู้กระทำความผิดได้แจ้งขอยกเลิกไว้ไม่สามารถเก็บภาษีได้ในวันนี้มีการตรวจค้นทั้งหมด 6 จุด ในกรุงเทพฯ 2 จุด จ.นครปฐม 1 จุด และ จ.ตาก 3 จุด

ต่อมาเวลา 07.20 น. พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.1 ปปป. นำกำลังพร้อมหมายค้นตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 1769/93 ในซอยสาธุประดิษฐ์ 57 (ซอยปรียานนท์) เขต

ยานนาวา กรุงเทพฯ ของนายธีรพันธ์ ภูบัวเพื่อนอายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรชำนาญการประจำด่านแม่สอด ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2556 ปัจจุบันย้ายไป จ.อุบลราชธานี มีส่วนเกี่ยวข้องลงบันทึกเอกสารตรวจปล่อยรถที่ จ.พิษณุโลก พบเพียงน้องสาวที่อ้างว่านายธีรพันธ์ไปต่างจังหวัด

พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์เผยว่า ตรวจค้นในบ้านพบเอกสารธุรกรรมทางการเงิน และสมุดบัญชีธนาคารรวมแล้วจำนวน 3-4 รายการ ยึดมาตรวจสอบ จะออกหมายเรียกนายธีรพันธ์เข้าชี้แจงต่อไป

เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.กมล กล่าวว่า ปฏิบัติการลงพื้นที่ 6 จุด ทั่วประเทศในวันนี้ ประกอบด้วย จ.ตาก ซึ่งหัวหน้าชุดคือ พ.ต.อ.จักร์ เพ็งสาธรรอง ผบก.ปปป. ได้นำกำลังตำรวจและทหารเข้าตรวจค้นบ้านพักส่วนตัวผู้ต้องหา 3 คน ในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยเจ้าหน้าที่พบตัวทั้ง 3 คน จึงแสดงหมายก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพัก แต่ไม่พบหลักฐานที่เป็นของกลาง เนื่องจากเวลาเกิดเหตุนานมาแล้วตั้งแต่ปี 2556 จึงได้ทำการยึดเอกสารแสดงทรัพย์สิน อาทิ โฉนดที่ดิน มาตรวจจนถึงที่ไปที่ไปการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆ ขณะที่เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จึงได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากเป็นความผิดตามมูลฐานคดีฟอกเงิน